



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 หน้า 18

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



มาแรงแซงมากกว่าโล้งเท้า...คุณขา!!
สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จากคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...คนนี้
การ์ตูนดี...ความเด็ดด้วยตำแหน่ง นายก
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2560
ชื่อเล่น "บิว" ชื่อจริงชงกัชัย บุญปิติกุล
ไปไร่ไฟไม่ธรรมดา เรียกว่า เป็นคุณหมอ
นักกิจกรรมด้วย มีผลงานประมาณว่านับไม่ถ้วน
ทั้งเป็นประธานงาน Freshy camp (ค่ายรับน้อง
ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557, คณะกรรมการ
ร่างระเบียบสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557, เป็นตัวแทน
นิสิตเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกเพื่อให้คณะบรรลุตาม
จุดประสงค์ของ World Federation of Medical
Education (WFME) ซึ่งกำหนดให้นิสิตมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของคณะ (Student
Engagement) ปีการศึกษา 2557, เป็นตัวแทน
กลุ่มนิสิตกรรมการ (Student Engagement)
ชั้นปีที่ 2 ไปนำเสนอผลในการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแ่งยุโรป (AMEE) ณ ประเทศสก็อตแลนด์
สหราชอาณาจักร ปี 2557, เป็นคณะดำเนินงาน
โครงการเป็นของตัวเอง



จากฝ่ายคนดีรวมจัดกิจกรรมสัมมนาการเลี้ยงอาหาร
และแจกของที่ระลึกแก่ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
ปีการศึกษา 2557, เป็นประธานการจัดงานพระราชทาน
เพลิงศพผู้ถูกสังหารเพื่อการศึกษาประจำปีการ
ศึกษา 2557 และผู้จัดทำสื่อวีดิทัศน์อธิบายการมี
ส่วนร่วมของนิสิตในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

จบการศึกษาชั้นมัธยมต้น จากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันและน.ปลาย
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ล่าสุดกิจกรรมที่เข้าลี้ลาภาคภูมิใจคือการเป็น
หนึ่งในนิสิตแพทย์ที่จัดงานวันอนามัยมหิดลปี 2560
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยได้มีส่วนร่วมพาเพื่อนๆ
และน้องๆ นิสิตแพทย์ออกไปรับบริจาคเงินเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ วิกฤตสุขภาพ และมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก สภาภาษาไทย...มาแล้วหลายปี

ว่าที่ คุณคนดีหวังบอกว่าการทำงานที่ไม่ใช่แค่
กิจกรรมแต่ถือเป็นงานที่ทำให้ นิสิตแพทย์ไปร่วมกัน
ทำความดีไปเรียนที่ชื่อว่า "ให้" ที่เคยได้รับการปลูกฝัง
และเป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์ที่สังคมนี้จะมีทั้งจาก
นี้ยังได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 อีกด้วย

เรียกว่า "ไม่ธรรมดาเลยนะครั้...สำหรับว่าที่
คุณหมอหัวใจดี...คนนี้

อนาคตนายแพทย์ที่หวังไว้ว่าจะเป็นมนุษย์...
คงอยู่ในโลกช่วยทั้งส่งแรงใจเชียร์ที่ละก้าว...คุณขา!!!



E: หัวข่าว.doc 5/15/2017 7:37:47 AM